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 นายพีรพล นนทสูติ รอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขาย
และการตลาด บริษัท แกรนด์ 
แอสเสทโฮเทลส์ แอนด์ พร็อพ
เพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
GRAND เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ร่วมทุนกับ 

บริษัท ซูมิโมโต ฟอเรสทรี จ�ากัด  โดยเตรียม

เปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ในปี 2562  

จ�านวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 16,000 ล้าน

บาท ได้แก่ โครงการ ไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ 

(Hyde Heritage Thonglor) มูลค่า 6,000 

ล้านบาท  และโครงการ คอนโดมิเนียม ท�าเล

ริมแม่น�้าเจ้าพระยา ถนนเจริญนคร บนพื้นที่

กว่า 8 ไร่  มูลค่า 10,000  ล้านบาท ซึ่งคาด

ว่าจะเปิดภายในช่วงปลายปีนี้ 

 ส�าหรับโครงการ ไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ 

(Hyde Heritage Thonglor) ซึ่งเป็นโครงการ

คอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลักซ์ชัว มูลค่า

โครงการ 6,000 ล้านบาท  ตั้งอยู่ริมถนน

สุขุมวิท 59 บนพื้นที่ประมาณกว่า 2 ไร่ ความ

สูง 45 ชั้น รวมห้องชุดพักอาศัยจ�านวน 311 

ยูนิต มีขนาดห้องพักตั้งแต่ 40 ตารางเมตร 

อยู่ห่างจากสถานีบีทีเอสทองหล่อเพียง 350 

เมตร เจาะกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มนักลงทุน 

และชาวต่างชาติเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นโครงการ

แฟลกชิปของบริษัทฯ  มีราคาขายเริ่มต้นที่ 

250,000 บาท/ตารางเมตร และโดยปัจจุบัน

มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 265,000 บาท/ตาราง

เมตร ซึ่งถือเป็นราคาที่ต�่ากว่าตลาดมาก โดย

ปัจจุบันราคาขายคอนโดมิเนียมย่านทองหล่อ

จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาท/ตาราง

เมตร โดยจะเริ่มก่อสร้างภายในเดือนมกราคม

นี้ และคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ประมาณ 2 ปี 6 เดือน อีกทั้งบริษัทฯได้คาดว่า

ในปีนี้จะมียอดจองได้ ประมาณ 40-50% 

 นอกจากบริษัทฯยังมีแผนที่จะเปิด

โครงการในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก ที่จังหวัดระยอง อีก 

1 โครงการ คือ โครงการ ไฮแอท รีเจนซี 

ระยอง ซึ่งเป็นโครงการแบบมิกซ์ยูส ภายใน

โครงการจะประกอบไปด้วยโรงแรม วิลล่า และ

คอนโดมิเนียม โดยในขณะนี้โครงการดังกล่าว

อยู่ระหว่างออกแบบดีไซน์ คาดว่าในช่วงปลาย

ปีจะสามารถเปิดในส่วนวิลล่าได้ ซึ่งมีมูลค่า

ในส่วนนี้ประมาณ 2,000 ล้านบาท  ดังนั้น

จึงท�าให้ในปี 2562  บริษัทฯเปิดตัวโครงการ

ทั้งหมด 3 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 18,000 

ล้านบาท 

 ขณะที่ในส่วนของยอดขายรอโอน( 

backlog)ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้าน

บาท จากโครงการคอนโดมิเนียม   Hyde 

สุขุมวิท11 ที่ได้มีการเปิดโครงการเมื่อปี 2561  

โดยบริษัทฯคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปีนี้

ประมาณ 800 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 700 

ล้านบาท จะรับรู้ในปีถัดไป 

 ส่วนธุรกิจโรงแรมในปัจจุบันบริษัทฯมี

โรงแรมที่เปิดด�าเนินการจ�านวน 5 แห่ง  ได้แก่  

เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท , เชอราตัน 

หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา , เชอราตัน หัวหิน 

ปราณบุรี วิลล่า, รอยัลออคิด เชอราตัน  และ 

ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท และล่าสุด

เมื่อปลายปี 2561 บริษัทฯได้มีการซื้อกิจการ

โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตันโฮเต็ลแอนด์

ทาวเวอร์ เพิ่มเข้ามาอีก 1 แห่ง

GRAND	เผยปีน้ีจับมือ	"ซูมิโตโม" 
เปิดโครงการใหม่	2	โครงการ	มูลค่ารวม	1.6	หม่ืนลบ.	
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 EPCO เผย ปี 62 ทุ่มงบ 700 ลบ. ลุย

ขยายลงทุน ธุรกิจโรงพิมพ์ - พลังงาน

ทดแทน , มั่นใจ ผลงานปี 62 นิวไฮต่อเนื่อง 

หลังซื้อกิจการ WPS - คาดหนุนรายได้ปี

ละ 500 ลบ. ,เผย ลุย COD โรงไฟฟ้าโซลาร์

ฟาร์ม 131 MW ดันก�าลังการผลิตรวม แตะ 

555 MW พร้อม สนใจประมูลโครงการโซลาร์

ลอยน�้าฯ คาด ภาครัฐออก TOR เร็วๆนี้

 นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธาน
กรรมการ บริษัท โรงพิมพ์
ตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
EPCO เปิดเผยว่า แผนการขยายการ

ลงทุนในปีนี้ บริษัทฯเตรียมงบลงทุนไว้ 700 

ล้านบาท โดยจะน�าไปต่อยอดธุรกิจ WPS 

ประมาณ 200 ล้านบาท เพื่อลงทุนในธุรกิจ

ใหม่เป็นประเภทบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก คาด

ว่าจะเริ่มด�าเนินการผลิต และรับรู้รายได้ช่วง

กลางปีนี้ โดยในปัจจุบันความต้องการใช้กล่อง

ลูกฟูกมีการเติบโตที่ดี เนื่องจากการเติบโตการ

ขายของในระบบออนไลน์ของคนไทย ซึ่งขณะ

นี้ได้เจรจากับพันธมิตร เพื่อจ�าหน่ายกล่อง

ลูกฟูกให้บางส่วนแล้ว จึงมั่นใจว่าธุรกิจใหม่ 

น่าจะมีแนวโน้มที่ต่อเนื่อง

 ส่วนงบลงทุนอีก 500 ล้านบาท จะ

เตรียมน�าไปใช้ส�าหรับลงทุนโครงการพลังงาน

ทดแทน ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งขณะ

นี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างการศึกษาเกี่ยวกับโรง

ไฟฟ้าพลังงานลม ในสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม คาดเห็นความชัดเจนได้ในช่วง

ไตรมาสแรกของปีนี้

 ขณะเดียวกัน ยังมีความสนใจเข้าประมูล 

โครงการโซลาร์ลอยน�้าในเขื่อนของการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งคาดว่า

หน่วยงานภาครัฐจะออกประกาศร่างขอบเขต

ของงาน (TOR) ได้เร็วๆ นี้

 ส�าหรับภาพรวมผลประกอบการปี 2562 

ประเมินว่าจะยังคงท�าสถิติสูงสุดแบบก้าว

กระโดดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการรับรู้ราย

ได้จากธุรกิจโรงพิมพ์เพิ่มขึ้น ซึ่งมาจากบริษัท 

ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด หรือ WPS 

ภายหลังจากซื้อกิจการมาจาก บริษัท เนชั่น 

มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ NMG 

ในปีนี้จะสามารถรับรู้รายได้เต็มปี ซึ่งคาดว่าจะ

สร้างรายได้ ปีละประมาณ 500 ล้านบาท และ 

จะท�าให้ธุรกิจโรงพิมพ์ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น

เป็น 1 พันล้านบาท ทั้งนี้ยังไม่รวมธุรกิจกล่อง

ลูกฟูก ซึ่งจะเริ่มในครึ่งปีหลังของ 2562

 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ

โซลาร์ฟาร์ม คาดว่าปีนี้จะมีการด�าเนินการ

จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เพิ่มขึ้น 

131 เมกะวัตต์ โดยจะมาจากโรงไฟฟ้าโซลาร์ 

ประเทศเวียดนาม 110 เมกะวัตต์ช่วงกลางปี

นี้และโรงไฟฟ้าโซลาร์ประเทศญี่ปุ่น 21 เมกะ

วัตต์ ดังนั้น จะท�าให้มีก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวม

อยู่ที่ 555 เมกะวัตต์

 ทั้งนี้ โครงสร้างของสัดส่วนรายได้ปี 

2562 มีสัดส่วนเท่ากัน 50% ภาพรวมของ

สัดส่วนก�าไรปีนี้ คาดว่าจะมาจากธุรกิจโรง

พิมพ์ 33% และมาจากธุรกิจไฟฟ้า 67% จาก

ปีก่อนธุรกิจโรงพิมพ์ 25% และไฟฟ้า 75%

EPCO	ม่ันใจ	ผลงานปี	62	นิวไฮต่อเน่ือง 
หลังซื้อกิจการ	WPS	พร้อมทุ่มงบลงทุนปีน้ี	700	ลบ.
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 XO มั่นใจรายได้ปี 2562 ขยายตัว 10 - 15% 
ตามแผนงานเดิม หลังแนวโน้มการเติบโตในปี 
2561 ผ่านฉลุย เปิดแผนธุรกิจปีนี้จ่อขยายฐาน
ลูกค้าเพิ่ม และเพิ่มสินค้าใหม่ 5 - 10 รายการ 
เน้นสินค้ากลุ่มซอสปรุงรสเป็นดาวเด่นมาร์จิ้นสูง 
ลั่นจัดทัพเดินสายออกงานแสดงสินค้า อีกราว 15 
- 18 งาน ด้านโบรกเกอร์แห่ปรับเป้าราคาเหมาะ
สม ให้ราคาเป้าหมายปีนี้ที่ 14.60 บาท มองจุด
เด่น แผนการรุกตลาดใหม่ การปรับราคาขาย และ
ล็อกต้นทุนวัตถุดิบ ส่งผลดีต่อเนื่องไปจนถึงปี 63  
 นายจิตติพร จันทรัช กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็กโซติค ฟูด้ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ XO ผู้ส่งออกราย
ใหญ่ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และน�้าจิ้ม รวมทั้ง 
เครื่องแกง เครื่องประกอบอาหารไทย เปิดเผย
ถึง ภาพรวมธุรกิจปี 2562 คาดจะเป็นอีกปีที่ดีขอ
งบริษัทฯ มีผลประกอบการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อ
เนื่องจากปี 2561 ที่ผ่านมา และเชื่อมั่นว่ารายได้
รวมจะเติบโตตามเป้าหมาย 10 - 15% เมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นไปตามแผนงานเดิมที่คาด
การณ์ไว้ตั้งแต่ปี 2561
 ปัจจัยที่สนับสนุนผลประกอบการให้เติบโต
ได้อย่างต่อเนื่อง มาจากแผนการขยายฐานลูกค้า
เพิ่ม โดยยังคงมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าไปสู่
ตลาดต่างประเทศเป็นหลัก จากปัจจุบันบริษัทฯ 
ส่งออกสินค้าไปจ�าหน่ายทั่วโลกประมาณ 60 

ประเทศ สอดรับกับความต้องการสินค้ากลุ่ม
อาหารที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั่วโลก ขณะเดียวกัน 
บริษัทฯ มีแผนจะเปิดตัวสินค้าใหม่อีก 5 -10 
รายการ โดยเน้นสินค้าประเภทซอสปรุงรสที่มี
ความเชี่ยวชาญทั้งด้านการผลิตและความต้องการ
ผู้บริโภค และยังเป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ มี
อัตราก�าไรสูงเมื่อเทียบกับสินค้ากลุ่มอื่น
 โดยมองศักยภาพการท�าก�าไรของบริษัทฯ ใน
ปีนี้ จะแข็งแกร่งต่อเนื่องจากปี 2561 ซึ่งเป็นปี
ที่บริษัทฯ มุ่งเน้นด้านการบริหารต้นทุนวัตถุดิบ
เป็นอย่างมาก สะท้อนจากอัตราก�าไรขั้นต้นและ
อัตราก�าไรสุทธิที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ
เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยในปี 2562 นี้ บริษัทฯ 
จะได้รับอานิสงส์จากการท�าสัญญาจัดซื้อวัตถุดิบ
ส�าคัญ ซึ่งประกอบด้วยน�้าตาลและกระเทียม ใน
ราคาที่ต�่า ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีศักยภาพใน
การปรับราคาขายให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลก  
 "เรามั่นใจ ยอดขายในปีนี้ XO จะสามารถ
เติบโตเฉลี่ย 10 – 15% หลังเห็นทิศทางธุรกิจใน
ปี 2561 เติบโตได้อย่างสวยงามตามเป้าหมายที่
วางไว้ ซึ่งเห็นสัญญาณบวกมาตั้งแต่ผลประกอบ
การงวด 9 เดือนแรกปี 2561 บริษัทฯ สามารถท�า
ก�าไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว แผนงานหลักปีนี้จะมุ่งเน้นการขยายตลาดไป
ยังกลุ่มประเทศที่เป็นลูกค้าเดิมของเรา และประ
เทศใหม่ๆ โดยจะเดินสายออกงานแสดงสินค้าในปี
นี้ประมาณ 15 - 18 งาน และให้ความส�าคัญกับ
การบริหารจัดการภายใน เพื่อรักษาระดับมาร์จิ้น
ให้ดีต่อเนื่องในปีนี้ได้" นายจิตติพร กล่าว 
 นายจิตติพร กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า ในปี 2561 
XO สามารถบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และจะดีต่อเนื่องในปีนี้ โดยราคา
กระเทียมที่เริ่มปรับลดลงมาตั้งแต่กลางปีก่อน ใน
ราคากิโลกรัมละ 50 บาท จะสามารถใช้ราคาดัง
กล่าวไปจนถึงสิ้นปี 2562 ราคาน�้าตาลประเภท
ไซรัป ที่ใช้ในโรงงานใหม่ และราคาน�้าตาลทราย
ที่ใช้ในโรงงานเดิม เริ่มใช้เรทราคาต้นทุนใหม่ ที่
ปรับลดลงจากปี 2561 เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ได้ท�าการเจรจากับคู่ค้าเพื่อขอท�าสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า และสามารถล็อกราคาต้นทุน
น�้าตาลได้ยาวไปจนถึงกลางปี 2563 และล็อก

ราคาต้นทุนกระเทียมยาวไปจนถึงปลายปี 2563 
ซึ่งเป็นระดับราคาต้นทุนที่ดีมาก
 ด้านฝ่ายวิจัย บล. คันทรี่ กรุ๊ป ระบุ หลัง
จากที่ XO ได้รับผลดีจากต้นทุนหลักอย่างราคา
น�้าตาลที่ปรับตัวลดลงตั้งแต่ต้นปี 2561 ที่ผ่าน
มา เห็นได้จากผลประกอบการที่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมากโดยเฉพาะในช่วง 3Q18 ที่มีก�าไรสุทธิ
สูงถึง 68 ลบ. (+252%YoY,+56%QoQ) และ
รวมแล้วในช่วง 9M18 มีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 157 ลบ. 
(+219%YoY) ซึ่งผลดีจากต้นทุนที่ลดลงนั้นทาง 
XO มีการล็อกราคาไว้จนถึงปี 2563 แล้ว แบ่งเป็น
ล็อกราคาน�้าตาลถึงช่วง 1H20 และกระเทียมถึง 
2H20 (ต้นทุนทั้งสองส่วนประมาณ 15-20%) ซึ่ง
จะท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นของ XO ยังคงอยู่ในระดับ
สูงได้ต่อไปอีกอย่างน้อย 1.5 ปี 
 จากผลดีของการล็อกต้นทุนไว้ข้างต้นรวมกับ
การปรับราคาที่มีผลไปตั้งแต่ช่วง 3Q18 ที่ผ่านมา 
(ปรับราคาเฉลี่ยตั้งแต่ 1.5%-6.5%) นอกจากนี้
ในปี 19 จะยังมีการออกสินค้าประเภทใหม่ออกมา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท�าให้มีการใช้ก�าลังการผลิตใน
โรงงานแห่งใหม่ได้มากขึ้น อันจะท�าให้ผลประกอบ
การยังคงเห็นการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอีกอย่าง
น้อย 3 ไตรมาส (จนถึงช่วง 1H19 ส่วน 2H19 
เป็นต้นไปการเติบโตอาจจะไม่สูงนักเพราะฐานก�าไร
ที่ค่อนข้างสูงแล้ว) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน โดยเฉพาะในงวด 4Q18 ที่คาดว่าจะเห็น
การเติบโตได้อย่างมาก (ส่วนหนึ่งจากฐานที่ค่อน
ข้างต�่าในช่วง 4Q17 ที่มีก�าไรสุทธิเพียง 10 ลบ.) 
 ด้วยก�าไรสุทธิในช่วง 9M18 ของ XO ที่สูงถึง 
157 ลบ. (+219%YoY) ขณะที่แนวโน้ม 4Q18 ที่
คาดว่าผลประกอบการยังจะออกมาอยู่ในระดับสูง
ได้ต่อเนื่อง (เบื้องต้นมีโอกาสที่ระดับ 60 ลบ.ใกล้
เคียงกับ 3Q18) เราจึงคาดก�าไรสุทธิในปี 18 ได้
ใหม่ที่ 215 ลบ. ส่วนปี 19 ด้วยการเปิดตลาด
ใหม่ ผลดีจากการปรับราคาและต้นทุนที่ลดลงที่
จะเข้ามาเต็มปี ท�าให้เราประเมินก�าไรสุทธิจะเพิ่ม
ขึ้น 15%YoY มาอยู่ที่ระดับ 247 ลบ.  ส�าหรับค�า
แนะน�าการลงทุน ด้วยปัจจัยบวกจากแนวโน้มผล
ประกอบการที่คาดว่าจะยังเห็นการเติบโตได้ต่อ
เนื่อง อีกทั้งราคาหุ้นยังมีส่วนต่างกับมูลค่าเหมาะ
สมที่เราประเมินไว้ที่ 14.60 บาท จึงแนะน�า “ซื้อ”

XO	ปี62	ต้ังเป้ารายได้โต	10-15% 
รุกขยายฐานลูกค้าเพ่ิม	

-	เพ่ิมสินค้าใหม่	5-10	รายการ	เน้นสินค้ามาร์จ้ินสูง
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บล.ทรีนิตี้	มองเป้า	SET	ปี62	แตะ	1,800	จุด	P/E	
ที่	15.6	เท่า	จากปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง		

แนะลงทุนหุ้นปันผลสูง

 นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ 
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ากัด เปิดเผยว่า มองเป้าหมายของ

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET) ปี 2562 ที่ 1,800 จุด ซึ่งเป็นระดับ P/E 

ที่ 15.6 เท่า และเป็นระดับที่แสดงถึงความเติบโตของก�าไรต่อหุ้นที่ 9% มา

สู่ EPS ที่ 115.3 บาทต่อหุ้น และมองdownside ของหุ้นที่ 1503 จุด ที่

ระดับ P/E ที่ 13 เท่า และมองการแกว่งตัวของ SET Inder ในปี 2562 ว่า

จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,500 - 1,800จุด เนื่องจากหุ้นไทยมีความน่าสนใจ

มากในแง่ของ Earning Yield Gap ที่ 4.52% เพื่อเปรียบเทียบกับผล

ตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ แสดงให้เห็นว่านักลงทุนต่างประเทศจะขายหุ้น

ไทยน้อยลง 

 ส�าหรับตลาดหุ้นไทยในปีนี้ จะเป็นปีที่มีเงินทุนต่างประเทศไหลเข้า

ในตลาดหุ้นเกิดใหม่ แต่ตลาดหุ้นไทยอาจจะได้ผลประโยชน์จากกระแสเงิน

ทุนต่างประเทศไหลเข้าหลังสุด ซึ่งอาจจะไหลเข้าภายหลังจากการเลือก

ตั้งชัดเจนขึ้น โดยคาดว่าไตรมาส2/2562 เป็นจุดเริ่มต้นของกระแสเงินทุก

ต่างชาติไหลเข้า จากการที่ปัจจัยลบต่างๆเริ่มคลี่คลาย โดยเฟด อาจจ

ชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ หรืออาจจะรักษาระดับที่ 2.5% ตลอด

ปีนี้ แต่นักลงทุนในตลาด Fed Find Future มองว่าเฟดอาจจะมีการลด

ดอกเบี้ยในปี 2563 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีการชะลอตัว คาดว่าจะอยู่

ที่ 3.3%  ซึ่งจะท�าให้เม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นตามปรากฎการณ์ 

Searching For Yield ท�าให้นักลงทุนต่างประเทศจะเทขายหุ้นไทยน้อย

ลง อีกทั้งธนาคารจีนมีโอกาสที่จะลดการตั้งส�ารองจ�านวนมาก (Required 

Required Retio) เพื่อเป็นการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปในระบบ  โดย

ปัจจุบันอยู่ที่ 13.5% และทุกๆ 1% ของการลด RRR จะก่อให้เกิดสภาพ

คล่องเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.5 ล้านล้านหยวน  

 แม้ว่าจะมีปัจจัยบวกดังกล่าว แต่ในช่วงสั้นตลาดหุ้นยังคงมีการ

แกว่งตัวไซด์เวย์  โดยปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญที่สุด คือ สงครามการค้ารหว่าง

สหรัฐอเมริกากับจีน หากสหรัฐฯ เก็บภาษีน�าเข้าจากจีน 25% รวมทั้งภาษี

รถยนต์ที่เก็บจากประเทศอื่นๆ จะท�าให้การค้าโลกชะลอตัวเป็นอย่างมาก  

 ขณะที่นักลงทุนภายในประเทศอาจจะลงทุนในหุ้นมากขึ้น 

เนื่องจากEarning Yield Gap ของตลาดหุ้นไทย เมื่อเปรียบเทียบกับ

พันธบัตรไทยอยู่ที่ 4.7% ซึ่งสูงเป็นอันดับ 3 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา และ

เมื่อไหร่ก็ตามที่ Earning Yield Gap สูง ผลตอบแทนในตลาดหุ้นจะส่งผล

ดี และเงินกันผลของ SET ในแง่ของ Forword Dividend Yield สูงเกือบ 

3.5% ซึ่งมากสุดในรอบ 3 ปี 

 นอกจากนี้ ยังพบว่านักลงทุนบุคคลในตลาดหุ้นไทย ได้เริ่มสนใจ

ลงทุนในตลาด TFEX มากขึ้น เนื่องจากการ เคลื่อนไหวของ SET50 

INDEX ใน TFEX เริ่มมีความเหวี่ยงตัว(Volatility) ระหว่างวันสูงขึ้น ซึ่งท�า

ให้นักลงทุนบุคคลเริ่มมี ความสนใจในการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยปริมาณการ

ซื้อขายของตลาด TFEX ใน SET50 มีสัดส่วนกว่า 80% เมื่อเปรียบเทียบ

กับ ปริมาณการซื้อขายใน SET และอาจมากกว่า SET ในอนาคต

 ทั้งนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์ต่างๆเป็นบวกในปีนี้ ซึ่งสวนทางกับ

ภาวะตลาดที่ปรับตัวลดลง โดยผลตอบแทนของสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกใน

ปีนี้ ในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะเป็นบวก โดยราคาน�้ามันปรับ

ตัวเพิ่มขึ้น 3.9% หุ้นของประเทศที่พัฒนาแล้วปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.6% หุ้นใน

กลุ่ม TIP (Thailand ,Indonesia ,Philippins) ปรับขึ้น 3.5% หุ้นสหรัฐ

เพิ่มขึ้น 3.1% หุ้นไทยเพิ่มขึ้น 1.9% ทองค�าในรูปดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 

1% แต่ทองค�าในรูปเงินบาทลดลง 0.5% แสดงให้เห็นถึงกระแสเงินทุน

ต่างชาติเริ่มไหลเข้าในสินทรัพย์เสี่ยง จากท่าทีของธนาคารกลางกลาง

สหรัฐ (เฟด) ที่อ่อนลงในการปรับขึ้นดอกเบี้ย และการคาดหวังการเจรจา

การค้าที่ดีขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดว่าอาจจะใช้เวลามากกว่า

เดือนมีนาคม 2562 ในการเจรจา

 ขณะเดียวกันในปี2562 บริษัทคาดว่าเศรษฐกิจไทย อาจจะมีการ

เติบโต 3.9-4% เทียบกับปี 2561 เติบโตที่ 4.2%  จากภาวะเศรษฐกิจโลก

ที่ชะลอโดยถูกปรับคาดการณ์การเติบโตในปีนี้ลงมาเป็น 3.5% จากเดิม 

3.7% ในปี 2561 จากความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา

กับจีน และตัวเลขค�าสั่งซื้อช่วงหน้า (Global PMI) 

ที่อ่อนแอลง ซึ่งส่งผลให้หุ้นให้ตลาดเกิดใหม่ 

(Emerging Market) อ่อนแอลงด้วย  

 นายวิศิษฐ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า บริษัทฯได้ออก

ค�าแนะน�าการลงทุนในกลุ่มหุ้นปันผลสูง High 

Dividend Stock ซึ่งประเมินว่าจะให้ผลตอบแทนที่

ดี โดยจากงานวิจัยพบว่าจากสถิติ 8 ปีย้อนหลังที่

ผ่านมา การลงทุนลักษณะดังกล่าวจะมี ค่าเฉลี่ย

ผลตอบแทนประมาณ 10% (ด้วยความเชื่อมั่น 

90%) ในช่วงระยะเวลาการลงทุนเพียง 4 เดือน 

ของการถือครอง (มกราคม ถึงเมษายน) โดย

หุ้นที่แนะน�าได้แก่ หุ้น SCC  ราคาพื้นฐานที่ 

480 บาท , PTT ราคาพื้นฐานที่ 65 บาท 

,ADVANC ราคาพื้นฐานที่ 200 บาท, BBL 

ราคาพื้นฐานที่ 220 บาท และ KTB ราคา

พื้นฐานที่ 22 บาท
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ก.ล.ต.	ปรับเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการออก
และเสนอขายตราสารหน้ีเพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม		

เร่ิมบังคับใช้	31	ธ.ค.61 

บลจ.ไทยพาณิชย์	จ่ายปันผล	LTF	3	กองรวด	

SCBLT1	-	SCBLT4	-	SCBLTT	

มูลค่ารวมกว่า	208	ล้านบาท	

 ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์การเปิด
เผยข้อมูลเพ่ือรองรับการออกและ
เสนอขายตราสารหนี้เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ส่ง

เสริมการลงทุนและระดมทุนในกิจการที่ค�านึงถึง

สิ่งแวดล้อม เริ่มบังคับใช้ 31 ธันวาคม 2561

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงเกณฑ์

การเปิดเผยข้อมูลเพื่อรองรับการออกและ

เสนอขายตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

(Green Bond) โดยผู้ที่จะออกตราสารหนี้เพื่อ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้องเปิดเผยข้อมูลในแบบ

แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 

หรือแบบ filing เพิ่มเติม อาทิ มาตรฐานที่น�า

มาอ้างอิง วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการ

ระดมทุนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและคัดเลือก

โครงการ การบริหารจัดการเงินที่ได้จากการ

ระดมทุน และการรายงานและช่องทางการเปิด

เผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินการหลังการขาย 

ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ใช่

ตราสารหนี้ประเภทใหม่ แต่เป็นตราสารหนี้ที่

ระดมทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเงินไปใช้ใน

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

การก�ากับดูแลผู้ออกตราสารหนี้จึงเป็นไปตาม

เกณฑ์การออกเสนอขายตราสารหนี้ที่มีอยู่เดิม 

รวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล 

ปัจจุบันได้มีการออกตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมการตามโครงการออกพันธบัตร

อาเซียนกรีนบอนด์ (ASEAN Green Bond 

Standards) เป็นครั้งแรกโดยบริษัท บี.กริม 

เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) มูลค่า 5,000 ล้าน

บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนา

เอเชีย (ADB) ในการท�าตามมาตรฐาน นอกจาก

นี้ ธนาคารพัฒนาเอเชียยังได้ลงทุนในตราสาร

หนี้ดังกล่าวทั้งจ�านวนด้วย

 นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด เปิดเผยว่า 
บลจ.ไทยพาณิชย์ เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) จ�านวน 3 กองทุน ส�าหรับผลการด�าเนิน
งานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 รวมมูลค่าประมาณกว่า 208 ล้านบาท โดยจะจ่าย
เงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยในวันที่ 18 มกราคม 2562 นี้ 
ประกอบด้วย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 
70/30 (SCBLT1) ในอัตรา 0.1000 บาทต่อหน่วย ซึ่งการ
จ่ายปันผลครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 22 รวมเป็นเงินปันผลจ�านวน 
4.9750 บาทต่อหน่วย โดยกองทุนนี้เน้นลงทุนหุ้นที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีนโยบาย
หรือมีการจ่ายปันผลอยางสม�่าเสมอ เฉลี่ยในปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ 
(SCBLT4) อัตรา 0.1000 บาทต่อหน่วย โดยการจ่ายปันผล
ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 14 รวมเป็นเงินปันผลจ�านวน 3.0200 
บาทต่อหน่วย มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดี มั่นคง มีแนวโน้ม
เจริญเติบโตสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  ของมูลค่าทรัพย์สิน

ของกองทุนรวม และมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน
กว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
 และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต 
(SCBLTT) ในอัตรา 0.1000 บาทต่อหน่วย ซึ่งการจ่าย
ปันผลครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 17 รวมเป็นเงินปันผลจ�านวน 
4.0600 บาทต่อหน่วย เน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดี มั่นคง และมีแนวโน้ม
เจริญเติบโตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ทั้งนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ มองภาพรวมตลาด
หุ้นไทยในไตรมาสที่ 1 ในปี 2562 นั้น ยังคงมีความผันผวน
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยที่ยังส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนส่วนใหญ่ยังมาจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลัก ได้แก่ 
การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งต้องใช้เวลา 
90 วันถึงจะรู้ผลในช่วงต้นเดือนมีนาคม ท�าให้ในระหว่างนี้
เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวต่อเนื่องและมีโอกาสการปรับลด
ประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจได้อีก ส�าหรับสภาพคล่องใน
เศรษฐกิจโลกมีการปรับตัวลดลงอีกจากการหยุดท�า QE ของ
ยุโรป อย่างไรก็ตามการที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (FED) 
เริ่มออกมาส่งสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น อาจจะท�าให้ FED มี
การเปลี่ยนมุมมองการขึ้นดอกเบี้ย รวมถึงอาจจะชะลอการ
ปรับลดงบดุลของ FED ภายหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจเริ่ม
ชะลอตัวลงในช่วงที่ผ่านมา โดยต้องติดตามการประชุมของ 

FED ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ ในส่วนของยุโรปนั้นก็ต้อง
ติดตามการเจรจาระหว่างอังกฤษกับอียู (Brexit) ในช่วง
ปลายเดือนมีนาคมด้วยเช่นกัน
 อย่างไรก็ตามปัจจัยบวกที่คาดว่าจะเข้ามาในไตรมาสที่ 
1 ที่จะสนับสนุนให้ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่  
ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยคาดว่าจะมีการ
ฟื้นตัวกลับมาและเติบโตต่อได้ การบริโภคภายในประเทศและ
การลงทุนของภาครัฐที่ยังมีการขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ที่จะ
ช่วยให้มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  ส�าหรับการ
เลือกตั้งที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ จะเป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้กับการลงทุนของเอกชนทั้งนักลงทุนภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งจะท�าให้การลงทุนทางตรงที่เพิ่มมากขึ้น รวม
ถึงการลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจาก
นี้การที่ FED ออกมามีความกังวลต่อการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ และมีโอกาสที่ปรับเปลี่ยนมุมมองต่อการ
ขึ้นดอกเบี้ยท�าให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง
และท�าให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ซึ่งจะท�าให้มีโอกาสที่เม็ดเงิน
ลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศกลับมาลงทุนในตลาดเกิด
ใหม่ (Emerging Market) และตลาดหุ้นไทยมากขึ้น
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 “กอบเกียรติ บุญธีรวร”ชายผู้คร�่าหวอดในวงการค้าหุ้นเมืองไทยมายาวนานกว่า 20 ปี วันนี้เขากลับมาแล้วใน
ฐานะ CEO ใหม่แกะกล่องของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเวลท์ จ�ากัด เขาพูดอย่างถ่อมตัว " ผมเองก็ต้องเข้ามา
พิสูจน์ฝีมือ และท�าให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลท์มั่นใจว่าธุรกิจสามารถเดินต่อได้ และท�าก�าไร " ขอ
เชิญคุณผู้อ่านติดตามบทสัมภาษณ์พิเศษฉบับเต็มแบบอย่ากระพริบตา......

Q : ท�าไมคุณกอบเกียรติถึงกลับมาสู่ธุรกิจหลักทรัพย์อีกครั้งหนึ่ง
A : ตั้งแต่ปี 2557 ที่ได้อ�าลาจากบริษัทหลักทรัพย์เออีซี ผมเองก็ได้ออกไปท�าธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินส่วนตัวกับเพื่อน อยู่ข้างนอกมาประมาณ 4 ปี 

ถือได้ว่าผ่านโลกมาเยอะ ทั้งนี้พอวงการนี้ขาดคน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเวลท์ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เรียกไปคุยว่าสนใจมาช่วยฟื้นฟูปรับปรุง และท�าให้มันดี

ขึ้น เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนถ่ายผู้บริหาร ผมเองมารับช่วงเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 หลังจากที่ส�านักงานก.ล.ต. เห็นชอบ ผมก็ได้เข้า

มาท�างานทันทีในวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา ก็ถือว่าเป็นงานที่ท้านทาย และต้องฝึกความสามารถ ว่าเราสามารถที่ท�าให้ธุรกิจซึ่งในขณะนี้ อย่างที่ทราบ

นะครับ ว่ามีการแข่งขันกันสูง ผมเองก็ต้องเข้ามาพิสูจน์ฝีมือ และท�าให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลท์มั่นใจว่าธุรกิจสามารถเดินต่อได้ และท�า

ก�าไร

Q : ตัดสินใจนานไหม กว่าที่จะเข้ามารับต�าแหน่ง CEO เอเชียเวลท์ 
A : จริงๆแล้วผมเองก็ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน และใช้เวลาตัดสินใจแค่อาทิตย์เดียว ซึ่งผู้ถือหุ้นก็ให้ความมั่นใจและให้

ความเชื่อถือผมว่าจะช่วยให้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเวลท์ กลับมามีก�าไรอีกครั้ง หลังจากที่มีผลขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง

Q : ส�าหรับภารกิจแรกในฐานะ CEO ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเวลท์ ที่จะท�าคืออะไร
A : ผมคงต้องสร้างโครงสร้างรากฐานรายได้ของบริษัท โดยที่ผ่านมาเราอาจจะท�าธุรกิจแค่ค้าหลักทรัพย์อย่างเดียว แต่ต่อจากนี้ไปเราจะเดินหน้าท�า

ธุรกิจทุกประเภทที่เราสามารถท�าได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ IB การค้าตราสารหนี้ และธุรกิจเกี่ยวข้องDerivative โปรดักส์ต่างๆ 

ตลอดจน จะต้องหานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเสริมให้ลูกค้าของเราได้ใช้ประโยชน์ เจ้าที่การตลาดจะได้ไอทีและไอเดียใหม่เข้ามาช่วยเสริม แนะน�าลูกค้าในการ

ลงทุน เพราะผมมองว่า ธุรกิจหลักทรัพย์ ไม่ได้เพียงแค่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ธุรกิจหลักทรัพย์นั้นท�าได้กว้างมาก ถ้าพูดถึงใบอนุญาต

เรามีเป็นสิบใบอนุญาติ อยู่ที่ว่าเรามีความพร้อมในเรื่องของบุคคลากร ตลาดเปิดกว้างให้เราเข้าไปท�าได้อีกมากมาย ถ้าเราพร้อม มีบุคลากร และ

เทคโนโลยีพร้อม ผมเชื่อว่าจะน�าพารายได้เข้าบริษัทอีกทางหนึ่ง
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Q : การท�าธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ IB ตรงนี้เรามีความพร้อมขนาดไหน
A : เราได้มีทีมงานมาเริ่มกับเราเมื่อวันที่ 2 มกราคมที่ผ่านมาจ�านวน 2 ทีม และเป็นนิมิตหมายอันดีที่เราจะได้แอคติเวท ไลน์เซ่นของเรา ขึ้นมา และ

จะน�าพาดีลต่างๆเข้ามาให้ลูกค้าของเราด้วย ไม่ว่าจะเป็น IPO,M&A, FA เป็นที่ปรึกษาการเงิน ท�าแวลูเอชั่นให้กับลูกค้า ซึ่งจริงๆธุรกิจ IB ตอนนี้มีคน

ท�าน้อยกว่าดีลที่มีอยู่ในตลาด ดังนั้นช่องทางการสร้างรายได้ มันมีเยอะ มีเพียงแต่ว่าคนท�ามีน้อย เพราะฉะนั้นธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่น่าสนใจ และเอื้อกับ

ธุรกิจโบรกเกอร์ด้วย

Q : IPO เราจะมุ่งเน้นไหม
A : IPO ตอนนี้ทีมงานของเราก็มีดีลอยู่ในมือ ซึ่งตรงนี้เราเชื่อว่ามันมาเรื่อยๆ เพราะธุรกิจนี้อย่างที่ทราบว่าตลาดมีบริษัทต่างๆพร้อมที่จะเข้าจดทะเบียน

ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผมเชื่อว่า เอเชีย เวลท์ เป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ที่จะน�าบริษัทต่างๆเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุน

จะได้มีตัวเลือกของหลักทรัพย์ที่จะลงทุนด้วยครับ ใช้เวลาไม่นาน เพราะบางดีลก็เป็นดีลที่ติดตัวมากับทีมผู้บริหาร ลูกค้ามีความเชื่อมั่นกับผู้บริหารทีมนี้ 

ก็อาจจะเปลี่ยนใจมาใช้บริการของเรา เพราะฉะนั้นเราจะสามารถน�าบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เร็วขึ้น

Q : แล้ว ICO ตรงนี้มีความสนใจที่จะท�าหรือไม่ 
A : จริงๆธุรกิจนี้เป็นธุรกิจใหม่ ทางการเองก็ต้องการศึกษาและโปรโมทนะครับ เพราะเราคงจะทวนกระแสของการเงินโลกไม่ได้ เพราะฉะนั้นทาง

ส�านักงาน ก.ล.ต. ก็ก�าลังศึกษาเรื่องนี้อย่างขะมักเขม้น เราเองก็ได้ทีมงานที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ เข้ามาช่วยเราในการที่จะเป็นโบรกเกอร์หรืออาจจะเป็น 

โบรกเกอร์รายแรกก็ได้ ในการมุ่งมั่นที่จะท�าธุรกิจนี้ ด้วยการให้ความรู้และระดมทุน ให้กับผู้ประกอบการนะครับ ที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจ ICO และต้องมีการขอ

ใบอนุญาตเพิ่มเติมจาก ก.ล.ต. ตามระเบียบ ตามขั้นตอน ซึ่งร่างกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ก็อยู่ในขั้นตอนต่างที่ก�าลังทบทวน และก�าลังเฮียริ่งกันอยู่

Q : แล้วในส่วนของธุรกิจค้าตราสารหนี้ ตอนนี้มีการด�าเนินการอย่างไรแล้วบ้าง
A : เราคงจะมีการยื่นแอพพลายกับทางการอีกครั้งหนึ่ง เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ในขณะนี้ และพร้อมที่จะขอใบอนุญาตมารีแอคติเวทธุรกิจ 

เพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นในทีมผู้บริหารที่เรามีอยู่แล้ว เพราะเค้ามีฐานลูกค้าที่อยู่ในมือค่อนข้างมาก
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Q : การกลับมาครั้งนี้จะท�าให้อุตสาหกรรมค้าหุ้นต้องระแวดระวังหรือไม่ ว่า "พลังดูดมาอีกแล้ว"
A : เรื่องนี้ ต้องเรียนแบบนี้นะครับว่า ในอุตสาหกรรมนี้ ถ้าจะมองว่ามีเค้กอยู่ก้อนเดียวคงจะแคบเกินไป จะเห็นได้ว่านักลงทุนสมัยใหม่ โดยเฉพาะอายุ 

30 ปี ขยายตัวมากขึ้น ผมเชื่อว่าเค้กมันก้อนใหญ่มาก เพียงแต่ว่าแต่ละท่านอาจจะไปมุ่งไปเจาะกับเค้กก้อนเดิมๆ เพราะฉะนั้นตลาดมันใหญ่ ล�าพังผมคน

เดียวทานไม่หมดครับ และการที่เราเข้ามาในตลาดเราไม่ได้หวังไปแย่งชิงของใคร แต่เรามุ่งที่จะให้บริการลูกค้าของเราที่มีอยู่แล้ว และหาตลาดใหม่ๆเพิ่ม

ขึ้น ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่การตลาดของเราได้รับการฝึกอบรม ได้ใช้เครื่องมือใหม่ๆ เราจะหยิบยื่นให้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน AI เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้

เค้ามีศักยภาพในการแนะน�าลูกค้า และให้เค้าติดใจเอเชียเวลท์ เพราะเอเชียเวลท์เองเน้นคุณภาพการให้บริการครับ

Q : ธุรกิจ DW สนใจไหม
A : ในส่วนของ DW เราก็มีความสนใจ เราก็ได้มีการเตรียมบุคลากรเข้ามาเสริมทีม ในด้านนี้ เพื่อท�าให้เอเชียเวลท์ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพราะถ้า

เรามีผลิตภัณฑ์แค่ 1-2 อย่างลูกค้าก็ไม่อยากจะมา ใช้บริการเรา แต่ถ้า เข้ามาแล้วมีทุกอย่างให้เลือกใช้บริการ และเป็นบริการที่มีคุณภาพ เชื่อว่าลูกค้า

จะติดบริษัท

Q : สาขาล่าสุดของ เอเชีย เวลท์ ล่าสุดที่จะเปิดให้บริการ มีทั้งหมดกี่สาขา 
A : ปัจจุบันนี้เรามีประมาณ 10 สาขา โดยจะเป็นปริมณฑล 5 สาขา ต่างจังหวัด 3-4 สาขา และเราก็ไม่ได้เน้นการขยายสาขาให้ไปทุกๆจังหวัด แต่เราจะ

ให้ลูกค้าทุกจังหวัดมาใช้บริการเราได้ ผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งเราก็ต้องเน้นที่จะพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปัจจุบันเราก็พยายามอยู่

แล้ว ไม่ว่าที่ไหนในโลก นี่เป็นสิ่งที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะไม่เปิดสาขาทุกจังหวัดเพราะจะมีค่าใช้จ่ายตามมา แต่เราจะพัฒนาระบบไอที แล้วลูกค้าก็จะตามมา
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Q : ส�าหรับภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ในปีหมูทอง มองอย่างไรบ้าง
A : หลายๆท่านอาจจะมีความกังวลว่าตลาดปีนี้จะเป็นขาลงหรือเปล่า ภายใต้วิกฤตก็มีโอกาสเสมอ ประเทศไทยก็อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงเป็นรอยต่อ 

ของทางด้านการเมืองก็จะมีเลือกตั้งในเร็วๆนี้ ทิศทางการเมืองก็จะเปลี่ยน ผลเชื่อว่ารัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามา ก็คงมุ่งที่จะท�าให้เศรษฐกิจของเราดีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องแน่นอน เพราะถือเป็นผลงาน เพราะฉะนั้นเองเชื่อว่านักธุรกิจเองที่ได้ลงทุนไป เมื่อปีสองปีที่ผ่านมาก็คงมีความเชื่อมั่น เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจ

บ้านเราเอง แน่นอนว่าเราพึ่งพาตัวเอง แต่การลงทุนของต่างประเทศก็มีส่วน การที่รัฐมีการขยายโครงสร้างพื้นฐาน ในการลงทุนเข้าไปหลายล้านๆ สิ่งนี้

จะส่งผลทางอ้อม ให้กับระบบเศรษฐกิจของเรา เพราะฉะนั้นตลาดหุ้น แน่นอนว่าหุ้นหลายๆเซ็กเตอร์ จะได้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนซูเมอร์ อิน

ฟราสตรัคเจอร์ หรือแม้แต่ระบบสื่อสาร ในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็จะได้ประโยชน์ ตลาดหุ้นเองผมเชื่อว่า ขาลงขณะนี้ก�าลังจะ Pick Up นักลงทุน

อาจจะกังวลว่าหลุดเส้นแนวรับ แนวต้านแล้วจะเป็นไงต่อ ถ้าท่านเป็นนักลงทุน ไม่ใช่นักเก็งก�าไร ท่านหาจังหวะเข้า ผมเชื่อว่าถึงปลายปีผลตอบแทนดี

แน่นอน แต่ถ้าเป็นนักเด้งก�าไรรายวัน ก็อาจจะต้องหวั่นไหวผันผวนไปตามภาวะตลาดรายวัน เพราะถ้าดาวน์โจนส์ลบ 700 800 จุด เราก็ลบตาม บวก 

700 800 หุ้นเราก็บวกตาม แต่เดี๋ยวนี้ตลาดหุ้นเริ่มไม่เป็นอย่างนั้นนะ เพราะทุกอย่างมันอยู่บนพื้นฐานของบริษัทที่ดี ก็จะไม่ลงตามความผันผวนของ

ตลาด และผมเชื่อว่าผลตอบแทนปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่แล้ว

Q : เป้าดัชนีฯ ในปีนี้น่าจะไปไกลสุดเท่าไหร่ 
A : ผมเองก็ยังมองโลกในแง่ดีนะ มันน่าจะไปถึง 1800 จุดได้ เพราะปัจจุบันอยู่ที่ เกือบ 1600 จุด เพราะฉะนั้นอีกแค่ 200 จุด อีก 10 % ไม่น่าจะยาก 

ตอนนี้บริษัทที่อยู่ในตลาดเอง บิ๊กแคปทั้งหลายก็มีความแข็งแรง ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดขาย การท�ารายได้ต้นทุนการผลิตต่างๆ ดังนั้นก�าไรต่อ

หุ้นน่าจะดีขึ้น

----จบ---
By: ธาราทิพย์ พิพัฒน์ / สุกัญญา ศิริรวง
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร วันนี้ วันศุกร์ วานนี้ ดัชนีตลาด มุมมองของแม่มด
น้อย ขอบอก ตั้งล�าสวย แถมมีข่าว วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ส่ง
สัญญาณ 24 มี.ค.เหมาะสม จัดการเลือกตั้ง นับว่าเป็นข่าวดี บจ.ไทย เริ่มทยอย
แจ้งผลประกอบการปี61 ออกมาให้นักลงทุนยลโฉม+จีน คงจะออกมาตรฐาน
กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ วันนี้ ขอให้มีความสุข...ค่ะ
 วานนี้ ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,580.30 จุด เพิ่มขึ้น 2.89 จุด หรือ 0.18% 
มูลค่าการซื้อขาย 41,844.35 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 634.64   
ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 328.77 ล้านบาท นักลงทุนต่าง
ประเทศซื้อสุทธิ 527.72 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 833.59  
ล้านบาท
 หุ้น CHOW ฟลอร์ หลังแจ้ง อนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการ

บริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จ�ากัด 
(มหาชน) CHOW ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์
ว่า ตามที่ประเทศญี่ปุ่น มีการเปลี่ยนแปลง
ด้านนโยบายในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นนั้นเชาว์ สตีล 
อินดัสทรี้ ขอแจ้งให้ทราบว่า มีโครงการที่
เข้าข่ายนโยบายดังกล่าวนั้น มีก�าลังการผลิต
ประมาณ 8 เมกะวัตต์ (AC) แต่ในส่วนของ
โครงการที่จ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว 

โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และโครงการอื่นๆ ไม่เข้าข่ายในนโยบายดัง
กล่าว
 วันนี้แรงขาย จะยังคงทะลักในหุ้น CHOW หรือไม่ ชวนให้ติดตาม
 สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ช ทวี หรือ CHO ระบุว่า ตามที่ CHO ในนาม “กลุ่มร่วมท�างาน SCN-
CHO” ได้รับสัญญาซื้อขายและจ้างซ่อมแซมบ�ารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ
ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ�านวน 489 คัน กับองค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ(ขสมก.) โดยเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 และวันที่ 26 ธันวาคม 2561 
CHO ในนาม “กลุ่มร่วมท�างาน SCN-CHO” ได้ด�าเนินการส่งมอบรถโดยสาร
ปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) รอบที่ 3 จ�านวน 100 คัน แล้ว 
และเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ขสมก. ได้เรียกให้ CHO เข้ารับเช็คช�าระค่ารถจ�า
นวน 100 คัน ที่ส่งมอบรอบที่ 3 โดย CHO ในนาม “กลุ่มร่วมท�างาน SCN-CHO” 
ได้รับและฝากเข้าบัญชีธนาคารของกลุ่มร่วมท�างาน SCN-CHO เรียบร้อยแล้ว 
 หากมีความคืบหน้าใดๆบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง...นับว่า คืบหน้าและ
เป็นข่าวดีต่อกลุ่มร่วมท�างาน SCN-CHO
 ปิดจองหุ้น CAZ ไปเรียบร้อยแล้ว และ CAZ เตรียมเข้าซื้อขายหลักทรัพย์
วันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 
จะสูงหรือต�่าหรือเท่า ราคาจอง 3.90 บาทก็ชวนระทึกใจ ถ้าเปิดเหนือความหมาย   
แม่มดน้อย ขอบอก งานเลี้ยง คงสนุนสนาน....คร้า
 บมจ.เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป (“บริษัทฯ”) หรือ ZEN ผู้ประกอบธุรกิจ 
Food Service โชว์ความพร้อมด้านระบบบริหารการจัดการภายในองค์กร ตั้งแต่
เสริมทีมบุคลากร ระบบซัพพลายเชน และบัญชี รองรับแผนขับเคลื่อนธุรกิจเดิน
หน้าเต็มตัว ย�้าชัดการรุกธุรกิจต่อจากนี้มีความพร้อมเนื่องจากได้ลงทุนในส่วน
งานสนับสนุนแล้ว ลุยเดินหน้าขยายแฟรนไชส์ร้านอาหารญี่ปุ่น AKA ในเมืองเสีย
มราฐ ประเทศกัมพูชา และรุกเปิดตัวร้านอาหารไทยแบรนด์ใหม่ ‘เขียง’ (Khiang 
by tummour) ขายอาหารจานเดียวเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่เป็นตลาดแมส
 โรงพิมพ์ตะวันออก (EPCO) เปิดแผนปี 62 เล็งทุ่มงบลงทุนขยายทุก
ธุรกิจกว่า 700 ล้านบาท เดินหน้าต่อยอดธุรกิจโรงพิมพ์ ดัน WPS บุกธุรกิจใหม่
ท�า "กล่องลูกฟูก" คาดรับรู้รายได้กลางปีนี้ ควบคู่ขยายโรงไฟฟ้าในเวียดนามและ
ญี่ปุ่น หนุนก�าลังการผลิตรวมปีนี้แตะ 555 เมกะวัตต์ จากที่มีในมือ 424 เมกะ
วัตต์ ประเมินผลประกอบการปีนี้สุดแข็งแกร่งมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด
 หลังจากทางการญี่ปุ่นออกประกาศ "กฎ 1 ปี" โดยออกมาในช่วงปลาย
ปี 61 ล้างท่อโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ได้รับสัญญาแล้วไม่ด�าเนินการก่อสร้าง... 
เรื่องนี้ร้อนฉ่ากันทั้งวงการ หลายบริษัทต้องรีบออกมาตอบค�าถามนักลงทุน
กันเป็นพัลวันว่าได้รับผลกระทบหรือไม่ แต่ส�าหรับ บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ 
คอร์ปอเรชั่น หรือ SSP ไม่ต้องพึ่งพระรอด บิ๊กบอส “วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์” 
ยืนยันกฎดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ SSP แน่นอน เพราะทุกโครงการไม่เข้าข่าย
ในกฏ 1 ปีที่เพิ่งออกมา อีกทั้งโครงการที่พัฒนาอยู่ก็เริ่มก่อสร้างไปแล้วตามแผน
งานบอกได้เลย 

ล�าสวย

บล.เคจีไอ : AOT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 82.12 บ.

บล.เคจีไอ : PYLON แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 8.40 บ.

บล.เคจีไอ : SEAFCO แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 12.00 บ.

บล.ทิสโก้ : MTC แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 55.00 บ.

บล.ทิสโก้ : LH แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 12.40 บ. 

    บล.ธนชาต : TU แนะน�า ขาย ราคาพื้นฐาน ที่ 15.30 บ.

บล.ฟิลลิป : CPF แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 30.00 บ. 

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : CPF แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 30.00 บ.

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : LH แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 11.40 บ.

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : CPF แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 31.50 บ. 
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TRUE	แจงยังไม่เข้าร่วมประมูลคล่ืน	700	MHz	จนกว่าจะมีความชัดเจน

เร่ืองการขยายระยะเวลาการช�าระค่าคล่ืน	900	MHz	1.
 ตามที่กสทช. แถลงข่าวจะจัดการประมูลคลื่นความถี่ในย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ์ในเร็วๆ นี้นั้น กลุ่มทรู ยังไม่มีแผนที่จะเข้าร่วมประมูลคลื่นดังกล่าว 

เนื่องจากยังรอความชัดเจนเรื่องการขยายระยะเวลาการช�าระค่างวดเงินประมูลคลื่นความถี่ 900  

 นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องของการยืดระยะ

เวลาการช�าระค่างวดเงินประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz กลุ่มทรู จึงจะไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 700 ในครั้งนี้ จนกว่าจะมีความชัดเจน อีกทั้งปริมาณคลื่น

ความถี่ต�่าที่มีอยู่ในขณะนี้ ทั้ง 850 MHz และ 900 MHz ยังเพียงพอที่จะน�ามาจัดสรรให้บริการ 5G โดยจะลงทุนเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ที่คุ้มค่าต่อการ

ลงทุน ซึ่งเป็นไปตามความต้องการใช้งาน และเป็นไปตามความพร้อมของตลาดอุปกรณ์ 5G ทั้งนี้ กลุ่มทรูยังคงมุ่งให้ความส�าคัญในเรื่องการสร้างราย

ได้และก�าไรที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการเพิ่มกระแสเงินสดของบริษัทอย่างต่อเนื่อง  

 ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ ธนาคารกรุงไทย KTB แจ้งว่า จากกรณีที่ นายเอกวิชช์ เกษเจริญ ลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาสวรรค์วิถีและ

ปากน�้าโพ จังหวัดนครสวรรค์ ได้มาร้องเรียนที่ธนาคารกรุงไทย อาคารส�านักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ว่าถูกปลอมลายมือชื่อในเอกสาร

ประกอบการถอนเงินจ�านวนกว่า 8 ล้านบาท นั้น

 ธนาคารขอเรียนว่า กรณีดังกล่าวลูกค้าได้ยื่นฟ้องธนาคารในคดีความแพ่งต่อศาลชั้นต้น ซึ่งศาลชั้นต้นได้พิจารณาและมีค�าพิพากษายกฟ้อง เมื่อ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ต่อมาลูกค้าได้ยื่นอุทธรณ์ ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาและมีค�าพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 

โดยขณะนี้นายเอกวิชช์ เกษเจริญ ได้ยื่นฎีกา และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งเมื่อศาลมีค�าพิพากษาเป็นเช่นใด ธนาคารน้อมรับปฏิบัติ

ตามอย่างเคร่งครัด เนื่องจากศาลได้วินิจฉัยตามพยานเอกสารและหลักฐานต่างๆ รวมทั้งพยานบุคคลที่คู่ความทั้ง 2 ฝ่ายน�าสืบพยานแสดงต่อศาล 

ซึ่งทุกฝ่ายไม่ควรล่วงละเมิดค�าตัดสินของศาล

 ที่ผ่านมา ธนาคารกรุงไทย ได้ชี้แจงกระบวนการตรวจสอบและให้ข้อมูลกับลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง และให้ค�ามั่นใจว่าธนาคารกรุงไทย ไม่เคยละเว้น

การด�าเนินคดีผู้กระท�าความผิดต่อธนาคาร ทั้งนี้ ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ธนาคารยึดมั่นในการปฏิบัติงานตามหลักบบรรษัทภิบาล ด�าเนิน

งานอย่างมืออาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส ให้บริการลูกค้าตามแนวทางของหลัก Market Conduct

 นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการบริษัท บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) GEL เปิดเผยว่า นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการ

บริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้แจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากมี ภารกิจอื่น โดยการลาออกมีผลตั้งแต่

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

KTB	แจงศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น	ยกฟ้องกรณีลูกค้า
ท่ีจังหวัดนครสวรรค์ฟ้องธนาคาร

GEL	เผย	สุชาติ	บุญบรรเจิดศรี	ลาออกจาก	กก.	เหตุมีภารกิจอื่น	มีผล	16ม.ค.	62

2.

4.

KTB	ปิดปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว	

19	ม.ค.น้ี	00.01-03.30	น.3.
 ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า ธนาคารก�าหนดปิดระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 00.01-03.30 น. เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการ ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการ ฝาก ถอน โอน-รับโอนเงิน ช�าระเงิน เติมเงิน และบริการอื่นๆ ในทุกระบบและช่องทาง

บริการ ได้แก่ กรุงไทย ATM/ADM กรุงไทย NEXT แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง/เป๋าตุง กรุงไทย Promptpay กรุงไทย SMS Alert  กรุงไทย Exchange Booth 

กรุงไทย Corporate Online กรุงไทย CO-OP บัตร Krungthai Travel Card และบัตรเดบิตทุกประเภท เครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ (กรุงไทย EDC) บัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ ถุงเงินประชารัฐ รวมทั้งเว็บไซต์ www.contactcenter.ktb.co.th  และกรุงไทย Internet Banking  ธนาคารขออภัยในความไม่

สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Call Center หมายเลข 02 111 1111
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สมเกียรติ	ถวิลเติมทรัพย์	คว้าหุ้น	KBS	1.11%	รวมมีในมือ	5.25%

GIFT	เสร็จส้ินโครงการซื้อหุ้นคืน	เป็นจ�านวน	12,000,000	หุ้น

หรือ	2.91%	มูลค่า	54.18	ลบ.	

6.

8.

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของบมจ. น�้าตาลครบุรี (listed) โดย 

นาย สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 11/01/2562 จ�านวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 นางสาวอรพินธ์ โพธิสิทธิ์ ผู้มีอ�านาจรายงานสารสนเทศ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จ�ากัด (มหาชน) GIFT เปิดเผยว่า ตามที่ ที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน ครั้งที่ 1 เพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury 

Stock) ภายในวงเงินจ�านวนไม่เกิน 60 ล้านบาท คิดเป็นจ�านวนหุ้นไม่เกิน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 2.91 ของ

จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

 บริษัทใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า ณ วันที่ 15 มกราคม 2562 (วันที่เสร็จสิ้นการซื้อหุ้นคืน) จ�านวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนในโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่ 1 นี้ 

เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 12,000,000 หุ้นหรือร้อยละ 2.91 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท คิดเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 54,182,688.18 บาท

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการจ�าหน่าย หุ้นของบมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย (listed)

โดย นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ ซึ่งเป็นการจ�าหน่าย เมื่อวันที่ 16/01/2562 จ�านวนหลักทรัพย์ที่จ�าหน่ายคิดเป็น -0.79% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของกิจการจ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการจ�าหน่ายคิดเป็น 4.62% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่ http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php

 นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ITEL เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน โดยมีราย

ละเอียดดังนี้

 1. รับทราบการลาออกของนายนนทึกร กาญจนจิตรา ต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก�า

หนดค่าตอบแทน โดยต�ารงต�าแหน่งจนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561และการลาออกจากต�าแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561

 2. แต่งตั้งนางสาววริษา อนันตรัมพร ให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2562 

ประยงค์	วนิชสุวรรณ	ปาดหุ้น	JKN	ออก	0.79%	เหลือถือ	4.62%

ITEL	ต้ังววริษา	อนันตรัมพร	เป็นกรรมการ	มีผล	17	ม.ค.	62	
-นนทึกร	กาญจนจิตรา	น่ังกรรมการตรวจสอบ-อิสระ	-ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ

5.

7.

24 www.HoonInside.com 18		January		2019



ตง ธีระนุสรณ์กิจ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัดผู้ผลิต ผู้น�าเข้า และจัด

จ�าหน่าย สินค้าอาหารตะวันตกชั้นน�า อาทิแบรนด์ อิมพีเรียล และ อลาวรี จัด

งานฉลองครบ 60 ปี เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณให้กับคู่ค้า ลูกค้า และ

พันธมิตรจากทั้งในและต่างประเทศที่ร่วมด�าเนินธุรกิจมาตลอด 60 ปี พร้อม

ประกาศตั้งเป้าหมายการเข้าตลาดหลักทรัพย์ โดยได้รับเกียรติจากพณฯท่าน

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธี (ที่ 2 

จากขวา) พร้อมด้วยสมพล เกียรติไพบูลย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

และประธานมูลนิธิสัมมาชีพ ประธานร่วมในพิธี (ขวา) และดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์

สวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษาบริษัทฯ (ซ้าย) โดยภายในงานมีการจัดแสดงสินค้า

ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสินค้าไฮไลท์อิมพีเรียลคุกกี้ ลิมิเต็ด อิดิชั่น ที่ถูก

สร้างสรรค์มาเพื่อการเฉลิมฉลองครั้งนี้โดยเฉพาะ ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์

ชั้น 5 เมื่อเร็วๆนี้

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ�ากัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบ

ธุรกิจก�าจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาท�าลาย และ

น�ากลับมาใช้ใหม่ ร่วมส่งเสริมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในงานประชุมกิจกรรม Safety Day ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารขององค์กร

และเจ้าของกิจการ รวมทั้งตัวแทนระดับบริหารของผู้รับเหมาย่อย รับรู้

และตระหนักถึงการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง พร้อม

รณรงค์เกี่ยวกับงานทางด้านสิ่งแวดล้อม งานนี้ BWG ที่เชี่ยวชาญทางด้าน

วัตกรรมในการก�าจัดกากอุตสาหกรรม ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความ

รู้ด้านการก�าจัดกากอุตสาหกรรมภายในโรงงานอย่างครบวงจร ตั้งแต่การ

ตรวจสอบ ส่งก�าจัด น�ามาบ�าบัด ก�าจัดและการแปรรูปน�ามาใช้ประโยชน์

ในด้านพลังงาน เรียกได้ว่า ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานกันเป็นอย่าง

มาก ณ โรงแรมอโนมา เมื่อเร็วๆ นี้

ฉลองครบ 60 ปี เคซีจี คอร์ปอเรชั่น 

ปรับการบริหารสู่ระดับสากล

BWG ร่วมส่งเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในงาน Safety Day

1.
2.
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คุณสิตาพัชร์ นอโรจน์ธนรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน) LIT 

มอบส่งความสุขสวัสดีปีหมูทอง 2562 ณ ส�านักข่าว

หุ้นอินไซด์
บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จ�ากัด 
มอบส่งความสุขสวัสดีปีหมูทอง 2562 
ณ ส�านักข่าวหุ้นอินไซด์

3.
4.
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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